

**ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ XÃ QUẢNG YÊN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 190/UBND-YT
V/v một số giải pháp thích ứng
an toàn kiểm soát dịch Covid-19
trước, trong và sau Tết Nguyên đán
Nhâm Dần năm 2022

Quảng Yên, ngày 24 tháng 01 năm 2022

Kính gửi:

- Thủ trưởng các cơ quan, phòng, ban, đơn vị thuộc thị xã;
- Chủ tịch UBND các xã, phường.

Tết Nguyên đán Nhâm Dần đang đến gần, đây là thời điểm lưu lượng người đi lại nhiều, các hoạt động giao thương sôi động, người về thị xã đón Tết đông sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây lan dịch bệnh, khó kiểm soát; Thực hiện Công văn số 460/UBND-DL1 ngày 20/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về một số giải pháp thích ứng an toàn kiểm soát dịch Covid-19 trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022; Ủy ban nhân dân thị xã yêu cầu:

1. Thủ trưởng các cơ quan, phòng, ban, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, phường thông tin, động viên người dân hạn chế tiếp xúc; hạn chế đi lại nếu không thực sự cấp thiết; hạn chế tối đa sử dụng các dịch vụ mà khi tham gia hoạt động phải bỏ khẩu trang nhất là đám cưới, liên hoan, ăn tất niên, tổng kết...;

Người dân trở về thị xã Quảng Yên nếu chưa tiêm đủ ít nhất 2 mũi vắc xin (*trừ trường hợp chống chỉ định*) thì liên hệ ngay Trạm Y tế trên địa bàn nơi lưu trú hoặc Trung tâm Y tế thị xã để được tiêm vắc xin theo quy định; Yêu cầu người dân phải khai báo di chuyển nội địa, quét mã PC-Covid và thông tin ngay đến chính quyền địa phương, đồng thời đến ngay Trạm Y tế nơi lưu trú để được xét nghiệm test nhanh hoặc tự test nhanh tại nhà, thông báo kết quả về Trạm Y tế/Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch cấp xã; thường xuyên tự theo dõi sức khỏe, khuyến khích test nhanh 2 ngày/lần; thực hiện nghiêm quy định “5K”, đặc biệt là đeo khẩu trang và giữ khoảng cách. Khi có các biểu hiện ho, sốt, khó thở, biểu hiện dịch tễ liên quan đến Covid-19 hoặc có tiếp xúc gần với các trường hợp nghi nhiễm Covid-19, phải kịp thời xét nghiệm, báo cáo chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị để kịp thời truy vết, cách ly và được chỉ định điều trị.

Các cơ quan, đơn vị, cơ sở kinh doanh đặc biệt là các chợ, siêu thị, các khu, điểm du lịch, nơi thờ tự rà soát lại các quy trình đảm bảo phòng, chống dịch tại đơn vị, yêu cầu phải có giải pháp đảm bảo phân luồng, giãn cách, không tụ tập đông người; thông tin để Nhân dân, du khách đeo khẩu trang khi giao tiếp, giữ khoảng cách trên 2m; bố trí địa điểm, nhân lực, vật tư để thực hiện test

nhanh kháng nguyên để kịp thời phát hiện các trường hợp nghi ngờ và test thường xuyên chọn lọc ngẫu nhiên.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, Trưởng phòng Văn hoá và Thông tin, Phòng Kinh tế và các cơ quan, đơn vị có liên quan: tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; yêu cầu các đơn vị khi đảm bảo đủ các điều kiện và tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch hoặc tổ chức các hoạt động được cấp có thẩm quyền cho phép theo quy định mới thực hiện việc kinh doanh, đón khách.

Công an thị xã, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Y tế thị xã tăng cường các hoạt động kiểm soát phòng chống dịch trên các phương tiện vận tải, đặc biệt là vận tải hành khách công cộng. Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định “5K”, khai báo di chuyển nội địa, đảm bảo xác minh, truy vết được toàn bộ hành khách khi có trường hợp nghi nhiễm.

2. Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, UBND và Công an các xã, phường: nắm chắc danh sách tất cả người trở về, đến thị xã Quảng Yên trước, trong và sau Tết, nắm chắc địa bàn khu dân cư, đặc biệt là các xã, phường có ca nhiễm cao, khu vực nhà ở tập thể của công nhân, các cơ sở sản xuất, đơn vị thi công dự án, công trình xây dựng, các khu tập thể, quản lý chặt chẽ di biến động nhân khẩu; tuyên truyền, vận động người lao động và các trường hợp từ nơi khác đến thị xã Quảng Yên công tác, lao động, học tập, cư trú đón tết để được xét nghiệm, tiêm vắc xin theo **mục 1** văn bản này, kịp thời phát hiện và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp, hiệu quả. Khi phát hiện các ca nghi ngờ, khẩn trương điều tra dịch tễ để quản lý kịp thời.

3. Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phải chủ động chuẩn bị số lượng test cho cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, người lao động thuộc quyền quản lý và tổ chức xét nghiệm sàng lọc định kỳ; (*thực hiện xét nghiệm toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức, công nhân và người lao động trước khi nghỉ tết và khi đi làm trở lại*). Khi có dấu hiệu nghi nhiễm, kịp thời khoanh vùng, xét nghiệm để bóc tách F0, F1 và tổ chức quản lý cách ly, điều trị theo quy định.

4. Đối với người từ nước ngoài nhập cảnh về tự cách ly tại gia đình: Giao UBND các xã, phường, Công an thị xã và các đơn vị có liên quan giám sát chặt chẽ, yêu cầu thực hiện nghiêm theo Văn bản số 9519/UBND-DL1 ngày 30/12/2021 của UBND tỉnh; chịu trách nhiệm quản lý người từ nước ngoài về và gia đình, người thân chỉ ở nơi cư trú; trong thời gian cách ly, theo dõi y tế không tiếp xúc với người xung quanh. Các trường hợp nhập cảnh có dấu hiệu nghi ngờ mắc Covid -19, nhất là biến chủng Omicron phải được đưa về cách ly, điều trị tập trung tại Trung đoàn 244 để theo dõi, giám sát, hỗ trợ y tế kịp thời.

- Đối với người nhập cảnh cách ly tại cơ sở lưu trú: (1) UBND các xã, phường chủ trì, phối hợp Trung tâm Y tế thị xã thực hiện việc xét nghiệm cho người nhập cảnh đảm bảo tuân thủ đúng quy định, hướng dẫn của Sở Y tế, Bộ Y tế về xét nghiệm SARS-CoV-2 trong thời gian cách ly. (2) Ban Chỉ huy Quân

sự thị xã chủ trì, phối hợp Phòng Y tế, Trung tâm Y tế thị xã chịu trách nhiệm toàn diện triển khai công tác quản lý cơ sở cách ly đảm bảo quy định, giám sát nghiêm ngặt, tuyệt đối không để xảy ra rủi ro (*lây nhiễm chéo trong khu cách ly, lây nhiễm từ khu cách ly ra cộng đồng...*), giám sát đảm bảo tuân thủ tuyệt đối quy trình phòng, chống dịch trong khu cách ly; chịu trách nhiệm trước pháp luật về quản lý, giám sát cách ly; thực hiện bàn giao cho chính quyền địa phương nơi người cách ly trở về theo dõi y tế theo quy định.

5. Phòng Y tế, Trung tâm Y tế thị xã, UBND các xã, phường: bố trí vắc xin, vật tư và lực lượng trực trong những ngày nghỉ Tết để tiêm bổ sung cho các trường hợp chưa tiêm, các trường hợp người từ nơi khác trở về địa phương chưa tiêm đủ 3 mũi vắc xin; xây dựng phương án bố trí lực lượng trực phòng chống dịch, lực lượng hỗ trợ tiêm chủng trong dịp Tết; sẵn sàng lực lượng hỗ trợ theo các phương án đã xây dựng; Chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh cần thực hiện phân luồng, khai báo y tế, kiểm tra thân nhiệt; Thực hiện nghiêm ngặt các quy trình khám sàng lọc, phân loại bệnh nhân để phòng tránh nguy cơ lây nhiễm tại các cơ sở y tế.

6. UBND các xã, phường, Phòng Y tế thị xã và các đơn vị liên quan: chuẩn bị kỹ lưỡng, thực hiện mua sắm vật tư y tế, thuốc chữa bệnh, hóa chất, sinh phẩm, test xét nghiệm, quần áo chống dịch...; có phương án điều động nhân lực y tế phù hợp bảo đảm ứng phó hiệu quả với các cấp độ dịch trên địa bàn; sẵn sàng cơ sở cách ly, điều trị F0 tại chỗ (*cho các trường hợp nhẹ, không đủ điều kiện cách ly, điều trị tại nhà*), cơ sở điều trị F0 tại Trung tâm Y tế thị xã; chuẩn bị tốt các điều kiện hậu cần, đảm bảo các nhu yếu phẩm cần thiết phục vụ F0 trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.

7. Phòng Y tế thị xã tham mưu UBND thị xã đảm bảo cơ sở vật chất, vật tư, sinh phẩm, hoá chất, thuốc (*nhân lực bổ sung Trạm Y tế lưu động*) đối với các cơ sở thu dung, điều trị F0 của thị xã, Trạm Y tế cấp xã, Trạm Y tế lưu động, đảm bảo tối ưu hóa nguồn lực đáp ứng yêu cầu ứng phó, xử lý tốt nhất trong mọi tình huống nảy sinh trên địa bàn theo phương châm “4 tại chỗ”. Ngoài ra, tham mưu cho UBND thị xã kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về quy định phòng, chống dịch.

8. Phòng Văn hoá và Thông tin, Trung tâm Truyền thông và Văn hoá thị xã, UBND các xã, phường: đẩy mạnh truyền thông để thay đổi nhận thức, thái độ, hành vi của người dân trong mọi hoạt động kinh tế, xã hội và sinh hoạt hằng ngày; nâng cao năng lực bảo vệ bản thân, gia đình và trách nhiệm với cộng đồng; tuân thủ nghiêm quy định 5K và các biện pháp ứng phó với biến chủng Omicron, tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác. Tăng cường công tác kiểm tra hoạt động phòng, chống dịch tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ, các nơi thờ tự, điểm tập trung đông người trên địa bàn thị xã.

9. Công an thị xã, UBND các xã, phường và các cơ quan chức năng: tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện “5K” và các biện pháp phòng,

chống dịch tại các điểm tập trung đông người; xử lý nghiêm theo thẩm quyền các trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch.

UBND thị xã yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, phòng, ban, đơn vị, Chủ tịch UBND xã, phường nghiêm túc triển khai, thực hiện./.

Nơi nhận:

- TT. TU, HĐND thị xã;
- Chủ tịch, các PCT. UBND thị xã;
- Như kính gửi;
- Lưu VP HĐND và UBND.



Trần Đức Thắng